
Ffrindiau Glanrafon 

Helo! 

Grŵp bach o rhieni ydy Ffrindiau Glanrafon, sy’n gweithio i godi arian a prynu 

pethau i’r Ysgol a gefnogi addysg pob plentyn.  

Ers 2013, mae Ffrindiau Glanrafon wedi prynu dros £20,000 o eitemau a 

profiadau i gefnogi gweithgareddau anhygoel gan gynnwys piano, iPads, 

cyfrifiaduron, ‘Yr Ardal Agored’, Discos, ymweliadau Siôn Corn, ‘Colour Run’ ac ati.  

Llês y plant ydy prîf bwrpas y grwp a rydyn ni’n falch iawn i gefnogi addysg a 

datblygiad pob plentyn yn yr Ysgol.  

 

 

Ar hyn o bryd, rydyn ni’n edrych am bobl newydd I ymuno a’r criw! 

Ddim yn siarad Cymraeg? Dim problem! 

Rydyn ni’n deallt nid yw pob aelod o’n cymuned Ysgol yn siarad cymraeg. Felly 

Saesneg fydd iaith y cyfarfodydd. Croeso cynnes I bawb! 

Amser? Pa amser! 

Mae’n anodd I rhieni gael amser rhydd efo teulu ifanc. Felly dim ond tri cyfarfod 

sydd yna bob tymor – weithiau ar WhatsApp, TEAMS, yn yr Ysgol neu yn y Dafarn 

hyd yn oed! 

Dydw I ddim eisiau traddodi? 

Dim pwysau o gwbl! 

Os oes gennych chi diddordeb, dewch I’r ‘The Beer Lab’ (wrth ymyl 

Swyddfa’r Bost) ar Dydd Mercher, Chwefror 28 air am 7 o’r gloch. 

Edrych ymlaen i’ch gweld! 

 



Friends of Glanrafon 

Hello! 

Friends of Glanrafon would like to take the opportunity to introduce ourselves to you. 

We are a small group of parents who work together to raise funds and purchase things 

to support every child who attends Ysgol Glanrafon.  

 

Did you know? 

Since 2013, Friends of Glanrafon have purchased over £20,000 worth of items and 

experiences to support and enhance the amazing activities at Ysgol Glanrafon. These 

things include: a Piano, IPads, Computers, resurfacing part of the outdoor play area, 

discos, visit from Sion Corn, colour runs and many, many more. 

Through our work we are proud to support the education and development of every 

child attending Ysgol Glanrafon. Everything is funded and organised with the children's 

wellbeing at heart. 

 

 

Currently we are looking for new people to join to team sustaining this 

valuable work. 

Not a Welsh speaker? Not a problem! 

We understand a large proportion of parents are not Welsh speakers and therefore 

meetings take place in English for inclusivity. Everyone is welcome! 

Time, what time?  

We understand that having time with a young family can be difficult. Therefore, we 

have three meetings each academic year. We meet in working groups to discuss events 

and these take place a variety of ways (Teams, WhatsApp, a cuppa and even at the 

pub!) 

I don’t want to commit 

There is no pressure at all. You can do as much or as little as you like.  

If you are interested, please come and join us at The Beer Lab in Mold 

on Wednesday 28th February at 7pm. 

We look forward to meeting you then! 


